



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กตว.
เลขที่..... ๗๘๑
วันที่..... ๒๕-๑-๖๐
เวลา..... ๒๖-๕๓

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร. / โทรสาร. ๐-๒๒๒๕-๕๘๘๖ (ต่อ ๔๒๒)

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๑๖๑๖

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ พลยังสง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑. การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยดูแลเมือง กทม. ได้จัดอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ สร้างเครือข่ายความปลอดภัยดูแลเมือง ๕๐ เขต โดยทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด อาสาสมัคร ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง และผู้แทนชุมชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแจ้งเหตุ การสังเกตจำวัตุระเบิด และวิธีการแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้น เพื่อเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงในช่วงที่มีพระราชพิธีสำคัญ ทั้งนี้ กทม. มีเป้าหมายฝึกอบรมอาสาสมัครให้ได้ ๕๐,๐๐๐ คน ทั่วพื้นที่ ๕๐ เขต ของ กทม.</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ขอให้ ผวจ. นอ. วางแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในหัวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งแต่ตอนนี้ โดยให้มีการบูรณาการวางแผนร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชน</p> <p>๒. การจับกุมแก๊งอาชญากรชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้จับกุมคนร้ายชาวโคลอมเบีย ๓ คน ในข้อหาลักทรัพย์ตู้เซฟในบ้านเรือนประชาชนท้องที่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งผู้แทน ตร. ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยเป็นเหมือนสวรรค์ของแก๊งอาชญากรชาวต่างชาติ แก๊งยาเสพติดจากไนจีเรีย แก๊ง Call Center จากจีน แก๊งล้างกระเป๋ากจากเวียดนาม และแก๊ง Skimming จากมาเลเซีย เป็นต้น</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการถูก Hack ข้อมูลบัญชี Facebook เนื่องจากปัจจุบัน facebook ได้กลายเป็นเป้าหมายในการ Hack ข้อมูลของกลุ่มมิชชันนารีหลายรูปแบบ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการป้องกันการถูก Hack ข้อมูลบัญชี Facebook ดังนี้ ๑) ระวังระวังไม่ให้โทรศัพท์มือถือหาย ๒) ไม่บันทึกรหัสผ่านไว้บนคอมพิวเตอร์ ๓) ควรเลือกเชื่อมต่อกับ wifi ที่น่าเชื่อถือ หรือวิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือ การเชื่อมต่อด้วยระบบ ๓G หรือ ๔G ๔) ไม่ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองในบัญชี facebook เพื่อป้องกันผู้เก็บโทรศัพท์ได้ ทำการเปลี่ยนรหัสและส่งรหัสใหม่เข้าเครื่องเพื่อเข้าใช้งานในบัญชีนั้น ๕) ควรเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์บุคคลที่ไว้วางใจลงในบัญชี เพื่อใช้ยืนยันกรณีลืมรหัสผ่าน และ ๖) ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน</p>	ส.ป.มท.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>เป็นระยะๆ และพยายามตั้งรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ยาก</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ให้ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการถูก Hack ข้อมูลบัญชีและรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางป้องกันสถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>กำหนดการ รมว.กต. ประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมคารวะ นรม.</p> <p>ในห้วงเวลานี้ รมว.กต. ประเทศต่างๆ มีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าเยี่ยมคารวะ นรม. ดังนี้</p> <p>๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ รมว.กต. จีน มีการหารือในประเด็นสำคัญ เช่น โครงการความร่วมมือรถไฟไทย - จีน และได้เชิญ นรม. เข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศกำลังพัฒนา ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้น</p> <p>๒) เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐ รมว.กต. ออสเตรเลีย มีการหารือในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และการศึกษา</p> <p>๓) เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ รมว.กต. สหรัฐฯ มีการหารือในประเด็นสำคัญ เช่น ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ประเด็นความขัดแย้งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ นรม. ยังได้เชิญชวนให้นักลงทุนสหรัฐฯ เข้ามาลงทุนใน EEC ด้วย</p> <p>๔) เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ รมว.กต. รัสเซีย ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย ครบรอบ ๑๒๐ ปี รวมถึงเป็นการสานต่อการหารือของ นรม. จากการเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อปี ๒๕๕๙</p>	<p>ปค. (สน.บท./ ศสป.)</p>
๒.	<p>ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>	<p>๒.๑ การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน ๖๙๑ แห่ง แบ่งเป็นจังหวัด จำนวน ๗๖ แห่ง และอำเภอ จำนวน ๖๑๕ แห่ง - ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก จำนวน ๑๘๗ แห่ง - มท. ได้มอบหมายให้ ยผ. ดำเนินการถอดแบบรายละเอียดและประมาณราคาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง สำหรับจังหวัด/อำเภอ ใช้ในการก่อสร้างในราคา ๓๖๑,๐๐๐ บาท <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>๑. แบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ให้มีการทำงานร่วมกับกรมศิลปากร และขออนุมัติเจ้าของหน่วยงานที่ออกแบบให้ทราบว่าได้มีการนำแบบไปใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๒. การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ต้องติดตั้งให้เหมาะสม ดูแลรักษาความสะอาดให้เรียบร้อย สมพระเกียรติ</p> <p>๓. การชักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ขอให้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่วมชักซ้อมให้เหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเข้าถึงพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ด้วยมือประชาชนเอง โดยใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร</p>	<p>กก.สป./ ปค.(สส.ปค.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.	การติดตามความคืบหน้าและการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	<p>๓.๑ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หัวข้อที่ ๑ ๒๘ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๒๕๖๐</p> <p>ภาพรวมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อที่ ๑ เริ่ม ๒๘ ก.ค. - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ ดำเนินการในพื้นที่ กทม. - หัวข้อที่ ๒ เริ่ม ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน หรือจังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหรือลูกจ้างโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริปฏิบัติงานอยู่ - หัวข้อที่ ๓ เริ่ม ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ ดำเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด <p>ผลการดำเนินการในหัวข้อที่ ๑ มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๘,๖๑๕ คน</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยทำให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค และ กทม. ในช่วงก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ควรเป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการลงทะเบียนจิตอาสา ให้ข้าราชการมีส่วนร่วม ลงทะเบียนจิตอาสาด้วยตามความเหมาะสม ๓. แนวทางการสรุปการลงทะเบียนจิตอาสาและการปฏิบัติงานจิตอาสา ควรประมวลให้เห็นว่าปฏิบัติงานในกิจกรรมอะไร อย่างไร และให้ดำเนินการซักซ้อมกับส่วนภูมิภาค ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน <p>๓.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยา</p> <p>จากสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลกระทบ สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งผลกระทบในพื้นที่ ๔๔ จังหวัด ๓๐๐ อำเภอ ๑,๖๕๑ ตำบล ๑๓,๑๙๑ หมู่บ้าน โดยยังคงมีสถานการณ์ ๘ จังหวัด (สกลนคร ภาพสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย พระนครศรีอยุธยา) - ประชาชนได้รับผลกระทบ ๕๘๐,๓๕๒ครัวเรือน ๑,๘๔๕,๙๕๖ คน - มีผู้เสียชีวิต ๒๙ ราย (สกลนคร ๑๑ ราย มหาสารคาม ๔ ราย ร้อยเอ็ด ๔ ราย มุกดาหาร ๒ ราย อุบลราชธานี ๒ ราย ศรีสะเกษ ๓ ราย ขอนแก่น ๒ ราย อุบลราชธานี ๑ ราย) <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอขอบคุณ ผวจ. นอ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบท. กำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยกันดูแลประชาชน ในช่วงประสบอุทกภัย ที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอให้ ปภ. ปค. และ สส. ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยใช้กลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแจ้งเหตุให้ 	<p>กทม. ปค.(สน.บพ.)</p> <p>ปภ./สส./ ปค. (สน.อส.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ประชาชนทราบล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การพยากรณ์อากาศ เป็นต้น</p> <p>๒. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ให้ประสานกับ กษ. เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ทั้งด้านการช่วยเหลือชดเชยความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร และการสร้างงาน การปลูกพืชทดแทน ในฤดูแล้งต่อไปด้วย</p> <p>๓.๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้จัดทำโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการขับเคลื่อนให้ชัดเจน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๓.๔ การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐</p> <p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ขอขอบคุณ พช. ที่ได้ดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ขอให้มีการส่งเสริมการขายออนไลน์ และพิจารณาช่องทางทางการขายอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับเพิ่มเติมด้วย</p> <p>๓.๕ การดำเนินงานกิจการฮัจย์</p> <p>ปค. ได้รายงานผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยปัจจุบันมีผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีแล้วจำนวน ๘,๘๒๓ คน ทั้งนี้ รมว.มท. ได้ขอบคุณ ปค. ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการและการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>สนผ.สป./ พช.</p> <p>พช.</p> <p>ปค. (กช.)</p>
๔.	เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>๑. การบริหารจัดการน้ำ</p> <p>การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้ดำเนินการในภาพรวมการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน โดยจะต้องเป็นการระบายน้ำเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วย ทั้งนี้ หากมีโครงการแล้วต้องระบุช่วงเวลาที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ หากเป็นโครงการเล็กแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เสนอขอพิจารณาสนับสนุนงบประมาณอีกครั้ง</p> <p>๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>ให้ ผวจ. นอ. เน้นย้ำให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางที่ มท. กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๓. โรงพยาบาลประจำอำเภอ</p> <p>ในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอที่มีสภาพทรุดโทรม ให้ ผวจ. ประสาน สธ. ในพื้นที่หาแนวทางการแก้ไข</p>	<p>ปภ.</p> <p>สนผ.สป. ปค. (สส.ปค.)</p> <p>สนผ.สป.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๔. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้พิจารณา ศึกษาแนวทางการเก็บน้ำใต้ดิน โดยประสานกับ ทส. เพื่อศึกษาว่าสามารถดำเนินการในพื้นที่ใดบ้าง</p> <p>๕. การแก้ไขปัญหาคัดขบวา ให้ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจุดสกัดใหญ่ๆ</p> <p>๖. การบูรณาการฐานข้อมูล ให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแล้วเสร็จ</p> <p>๗. One Map ให้ ทด. รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการ เพื่อรายงาน ครม. ทราบต่อไป</p> <p>๘. การจัดตั้งกรมผังเมือง ให้เร่งรัดจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ ครม. พิจารณา</p> <p>๙. การจัดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหารถจราจรในรูปแบบใหม่ๆ โดยอาจศึกษาจากต่างประเทศ เช่น การสร้างอุโมงค์ เป็นต้น</p> <p>๑๐. ข้อมูลการใช้ยางพารา ให้รวบรวมข้อมูลการใช้ยางพาราของหน่วยงานและรายงาน มท. ทราบ</p> <p>๑๑. การตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการในพื้นที่ ให้ ผวจ. นอ. กำชับฝ่ายปกครองดูแล ตรวจสอบตรา สถานบริการ และสถานประกอบการอย่าให้มีการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และปัญหาเสพติด ทั้งนี้ ขอให้ควบคุมดูแลพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย</p> <p>๑๒. การปฏิบัติตัวของข้าราชการ ให้ทุกหน่วยงานกำชับข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ในฐานะเป็นข้าของแผ่นดินอย่าให้มีเรื่องเสื่อมเสีย</p> <p>๑๓. การบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย ให้เร่งรัด ติดตาม การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย ให้มีความคืบหน้ามากที่สุด และรายงานผลให้ มท. ทราบ</p> <p>๑๔. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมถึงรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๑๕. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ ยผ. เตรียมการดำเนินการเรื่องผังเมือง เพื่อรองรับนโยบายด้านเศรษฐกิจ (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)</p>	<p>กทม.</p> <p>ยผ./ ปค.(สน.ปท.)</p> <p>ปค. (สน.บท.)</p> <p>ทด.</p> <p>ยผ.</p> <p>กทม.</p> <p>สธ.</p> <p>ปค. (สน.สก.)</p> <p>กจ./สน.สก./ ทุกสำนัก/กอง</p> <p>สธ.</p> <p>พช.</p> <p>ยผ.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน